

ลุ้นซื้อขาดคคดีบ้านบุญ

โบรกเกอร์ยื่นหากแพ็คุดราคาหุ้นลง4บาท

โพสต์ทูเดย์ - ศาลฎีกานัดตัดสินบ้านบุญวันนี้ คดีโรงไฟฟ้าหงสา "คิวระ" ฟ้อง 3.1 หมื่นล้าน หุ้นร่วงขึ้น 2.20% นักวิเคราะห์ชี้หากแพ็คุดราคาหุ้น 3.3-4 บาท

วันนี้ ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาในคดีแพ่งที่นายคิวระ งานทวี กับพวกเป็นโจทก์ฟ้องบริษัท บ้านบุญ (BANPU) และบริษัท บ้านบุญ เพาเวอร์ (BPP) ในข้อหาหลอกลวงเข้าร่วมทำสัญญาร่วมทุนเพื่อประสงค์จะได้ข้อมูลสัมปทานเหมืองถ่านหิน รวมทั้งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่เมืองหงสา สปป.ลาว (โครงการหงสา) และใช้สิทธิไม่สุจริตในการรายงานเท็จ ทำให้รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานของนายคิวระกับพวก เพื่อที่บ้านบุญจะได้เข้าทำสัญญากับรัฐบาลลาว

ขณะที่ราคาหุ้นบ้านบุญส่งสัญญาณดีราคาปรับตัวขึ้น 2.20% ปิดที่ 23.20 บาท มูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 2,815.14 ล้านบาท

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) วิเคราะห์ว่า หุ้น BANPU จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักในกรณีที่แพ็คุด โดยกรณีนี้แย่สุดจะกระทบราคาเหมาะสมราว 4 บาท/หุ้น ขณะที่ราคาหุ้นอาจปรับขึ้นอย่างรวดเร็วหาก

บริษัท บ้านบุญ (BANPU)

วันที่ 5 มี.ค. 2561



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขณะนี้ เนื่องจากปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ราคาต่อกว่า (พี/อี) เพียง 11 เท่า

บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุว่ามูลค่าขาดเซยความเสียหายประมาณ 3.1 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 6.15 บาท/หุ้น BANPU โดยอ้างอิงจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้น หากบ้านบุญแพ็คุดโรงไฟฟ้าหงสา และทั้งสองบริษัทยังไม่ได้มีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวไว้

ขณะที่ในกรณีเลวร้ายที่สุด หาก BANPU แพ็คุดโรงไฟฟ้าหงสา บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สมมติฐานให้ BANPU เป็นผู้รับภาระค่าชดเชยความเสียหายทั้งจำนวน

และประเมินผลกระทบเบื้องต้น คาดว่า จะทำให้ราคาเป้าหมายของหุ้น BANPU ลดลงจาก 25 บาท เป็น 15.8 บาท/หุ้น

บทวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า มีมุมมองเป็นบวกเล็กน้อยภายหลังเข้าประชุมนักวิเคราะห์ จากความตึงตัวของตลาดถ่านหินคาดต่อเนื่องไปไตรมาส 2 แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสแรกที่คาดว่าฟื้นตัวจากธุรกิจไฟฟ้าที่ฟื้นตัว อีกทั้งธุรกิจถ่านหินได้ผลบวกจากราคาถ่านหินที่เพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาส 4 ปี 2560 จึงแนะนำซื้อเก็งกำไรหุ้น BANPU แต่เฉพาะผู้ที่รับความเสี่ยงค่าตัดสินกรณีโรงไฟฟ้าหงสาได้เท่านั้น ส่วนผู้ที่กลัวความเสี่ยงแนะนำให้รอความชัดเจนของผลตัดสินก่อนพิจารณาลงทุน ให้ราคาเป้าหมายเท่ากับ 24 บาท (ยังไม่รวมค่าชดเชยกรณีโรงไฟฟ้าหงสาที่หากอ้างอิงค่าตัดสินของศาลชั้นต้น คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันที่ 3.3 บาท/หุ้น)

ทั้งนี้ BANPU ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลแพ่ง และต่อมาในวันที่ 9 ก.ย. 2557 ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินให้ "ยกฟ้อง" BANPU กับพวก ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย 3.1 หมื่นล้านบาท ■